



TƯ VẤN CHÍNH SÁCH

Phạm Vi Hoạt Động tháng 3 năm 2024

Chính sách: Số Tiền Bồi Hoàn Hỗ Trợ Tài Chính Chăm Sóc Trẻ Em cho Năm Tài Chính 2024

Ngày có hiệu lực: 1/7/2023 (đã thực hiện vào ngày 1/2/2024)

Liên kết chính sách: <https://www.mass.gov/doc/fiscal-year-2024-child-care-financial-assistance-daily-reimbursement-ratesvietnamese/download>

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Ngân sách tiểu bang cho năm tài chính cuối cùng 2024 bao gồm \$65 triệu để tăng số tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ chấp nhận hỗ trợ tài chính cho công tác chăm sóc trẻ em của tiểu bang, gọi là các khoản tiền. Dựa trên điều này, Sở Giáo Dục và Chăm Sóc Trẻ Nhỏ (EEC) đã đề xuất tăng số tiền cũng như đổi mới cách tính số tiền nhằm giải quyết sự bất bình đẳng lâu dài theo khu vực địa lý và nhóm tuổi của trẻ em được phục vụ. Hội Đồng Giáo Dục và Chăm Sóc Trẻ Nhỏ đã phê duyệt đề xuất số tiền của EEC vào ngày 10 tháng 1 năm 2024.

Số tiền mới dành cho các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ tại trung tâm sẽ được cấp vào ngày 1 tháng 2 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Điều này có nghĩa là bắt đầu từ tháng 2, các nhà cung cấp sẽ thấy số tiền bồi hoàn của họ tăng lên. Điều đó cũng có nghĩa là số tiền mới áp dụng có hiệu lực trở về trước cho các dịch vụ được cung cấp vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2023, trong đó các nhà cung cấp sẽ nhận được khoản thanh toán một lần vào tháng 2 để bù đắp cho những khoản tăng này.

Số tiền dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho gia đình sẽ được quyết định sau khi hợp đồng mới với SEIU Local 509 được phê chuẩn.

Những thông tin khác sẽ được công bố vào thời điểm đó.

KHẢ NĂNG ÁP DỤNG

Chính sách này áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ chấp nhận hỗ trợ tài chính cho công tác chăm sóc trẻ em của tiểu bang.

NHỮNG CẬP NHẬT CHÍNH

Những thay đổi chính đối với số tiền bồi hoàn tại trung tâm của EEC bao gồm:

- Tất cả các khoản tiền tại trung tâm sẽ nhận được ít nhất 5,5% điều chỉnh chi phí sinh hoạt. Một số khoản tiền tại trung tâm sẽ còn tăng thêm do: 1) cơ cấu số tiền tổng hợp mới phù hợp với các khu vực có các chỉ số kinh tế và chi phí chăm sóc tương tự và/hoặc 2) nỗ lực có chủ ý để đưa số tiền lên ít nhất 81% chi phí chăm sóc như được xác định bởi [nghiên cứu chi phí](#) gần đây do EEC ủy quyền (điều này có nghĩa là các khoản tiền đã ở mức 81% sẽ không tăng thêm).

- Nguồn tài trợ có chất lượng đã được đưa vào số tiền cơ bản trong thời gian tới. Nguồn tài trợ giúp nâng cao chất lượng nên hiện được trao cho tất cả các nhà cung cấp. Điều này có nghĩa là khoản tiền bổ sung 8,5% cho chất lượng từ năm tài chính 2023 và khoản tiền bổ sung QRIS 3% không còn được hiển thị dưới dạng số tiền riêng biệt. Các chương trình không còn cần xếp hạng QRIS để nhận được các khoản tiền này.

NGUỒN LỰC HỖ TRỢ

Các Câu Hỏi Thường Gặp

1. Những thay đổi nào về số tiền đang được thực hiện trong năm nay?

Những thay đổi sau đây đang được thực hiện đối với các khoản tiền trong năm tài chính này:

- Mức tăng “toàn diện” 5,5% đối với tất cả các khoản tiền tại trung tâm theo khu vực và nhóm tuổi, cũng như tăng tất cả các khoản tiền lên ít nhất 81% chi phí chăm sóc;
- Mức tăng “toàn diện” 5,5% đối với tất cả các khoản tiền FCC theo khu vực và nhóm tuổi, việc thực hiện phải tuân theo sự thương lượng của công đoàn;
- Hợp nhất thành 3 khoản tiền để (a) điều chỉnh các khoản tiền giữa các khu vực về cơ bản giống nhau ở các chỉ số kinh tế chính và (b) đơn giản hóa cơ cấu số tiền: 1) Western, Central & Southeast; 2) Northeast và 3) Metro & Metro Boston;
- Tăng thêm \$1 từ \$23 lên \$24 đối với số tiền bổ sung hàng ngày cho các hợp đồng Hỗ Trợ DCF, Cha Mẹ Trẻ và Gia Đình Trải Qua Tình Trạng Vô Gia Cư; và
- Kết hợp các khoản tiền bổ sung QRIS (3%) và chất lượng (8,5%) vào số tiền cơ bản.

2. Tại sao các khoản tiền cho nhà cung dịch vụ chăm sóc trẻ em cho gia đình không tăng vào thời điểm này?

Việc tăng số tiền cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho gia đình phải tuân theo thỏa thuận thương lượng tập thể giữa EEC và SEIU Local 509. Mặc dù Hội Đồng Giáo Dục và Chăm Sóc Trẻ Nhỏ đã biểu quyết ủng hộ việc tăng số tiền cho nhà cung cấp FCC lên 5,5% và cơ cấu số tiền hợp nhất, nhưng điều này vẫn phải được đàm phán bởi công đoàn. Sau khi quá trình thương lượng tập thể hoàn tất, EEC sẽ bắt đầu tăng số tiền cho FCC trong những tháng tới. Khi được thực hiện, việc tăng số tiền sẽ có hiệu lực trở về trước ngày 1 tháng 7 năm 2023.

3. Ngày tăng số tiền có hiệu lực là ngày nào? Sẽ có khoản trả bù?

Đối với các chương trình tại trung tâm, việc tăng số tiền sẽ được thực hiện vào tháng 2 năm 2024 và có hiệu lực trở về trước ngày 1 tháng 7 năm 2023. Điều này có nghĩa là quý vị sẽ nhận được khoản tăng có hiệu lực trở về trước cho các dịch vụ từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024 khi thanh toán vào tháng 2, ngoài khoản thanh toán dịch vụ thông thường trong tháng 1 của quý vị. Xin lưu ý rằng quy trình thanh toán, bao gồm tạo sổ cái và phê duyệt hóa đơn đang chờ xử lý, có thể chậm hơn bình thường do tính toán trả bù. Vui lòng cung cấp thêm thời gian trước khi quý vị gửi yêu cầu tới bộ phận HelpDesk. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn và hiểu rõ khi chúng tôi thực hiện các mức tăng số tiền này.

4. Điều gì đã xảy ra với QRIS và các khoản tiền bổ sung cho chất lượng?

Các khoản tiền bổ sung QRIS 3% dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi cũng như khoản tiền bổ sung 8,5% cho chất lượng không còn là các khoản tiền riêng biệt. Các khoản tiền bổ sung này hiện đã được bao gồm trong số tiền cơ bản và sẽ không còn được phản ánh dưới hình thức khoản tiền bổ sung riêng biệt. Ngoài ra, các chương trình không còn cần xếp hạng QRIS để nhận được số tiền QRIS.

5. Có yêu cầu nào về cách các chương trình phải chi tiêu khi tăng số tiền không?

Theo yêu cầu của danh mục ngân sách tiểu bang năm tài chính 2024 (dòng 3000-1042 và 1596-2434), các nhà cung cấp/nhà giáo dục tại trung tâm phải sử dụng số tiền nhận được để tăng lương, phúc lợi và phụ cấp cho công tác phát triển chuyên môn của các nhà giáo dục trẻ nhỏ.

6. Tôi cần những tài liệu gì để tiếp tục thể hiện tôi đã chi tiêu khoản tài trợ?

Các chương trình sẽ lưu giữ tài liệu cho thấy số tiền nhận được trong năm tài chính 2024 đã được phân bổ theo tiêu chuẩn công bằng và bình đẳng. Tất cả các tài liệu phải nêu chi tiết như sau:

- Số tiền mà mỗi nhân viên nhận được dưới hình thức tiền lương, phúc lợi hoặc trợ cấp;
- Ngày có hiệu lực của bất kỳ khoản tăng lương, phúc lợi hoặc trợ cấp nào;
- Lý do cấp số tiền; và
- Ngày thực hiện tăng lương, phúc lợi hoặc trợ cấp.

7. Các chương trình có phải tăng truy lãnh tiền lương không?

Ngày có hiệu lực của việc tăng số tiền này là ngày 1 tháng 7 năm 2023. Các chương trình nên tự đưa ra quyết định về cách họ thực hiện việc tăng lương, phúc lợi hoặc trợ cấp bằng cách sử dụng nguồn tài trợ này.

8. Các nhà cung cấp có cần thay đổi các khoản tiền của họ đối với các gia đình để được tiểu bang bồi hoàn đầy đủ hay các gia đình tư nhân có thể trả số tiền khác cho dịch vụ chăm sóc không?

Không. Ngân sách bổ sung năm tài chính 2023 của Thống Đốc Healey bao gồm một điều khoản miễn trừ lâu dài các chương trình chăm sóc trẻ em khỏi điều khoản giới hạn giá của tiểu bang đã được đưa vào ngân sách đã ký cuối cùng. Điều khoản giới hạn giá đã hạn chế khả năng của các chương trình giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ trong việc cung cấp giảm giá hoặc học bổng do tư nhân tài trợ cho các gia đình hoặc nhân viên không đủ khả năng chi trả theo mức giá của tiểu bang. EEC đã được miễn quy định này hàng năm kể từ năm 2021, các chương trình giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ hiện được miễn trừ vĩnh viễn. Điều này có nghĩa là các chương trình có thể cung cấp giảm giá hoặc học bổng do tư nhân tài trợ cho các gia đình hoặc nhân viên không đủ khả năng chi trả theo số tiền của tiểu bang.

Nếu quý vị hoặc nhân viên có thắc mắc về chính sách này hoặc cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với Sandy Fortier-Hollow theo địa chỉ sandra.fortier-hollow@mass.gov.

LOẠI BỎ

Cơ cấu số tiền cho năm tài chính 2024 này thay thế cơ cấu số tiền của cơ quan từ năm tài chính 2023 (ngoại trừ các khoản tiền FCC sẽ được hoàn thiện sau khi hợp đồng mới với SEIU Local 509 được phê chuẩn).